

## KHU DU LỊCH ĐIỆN GIÓ HÒA BÌNH 1 - TỈNH BẠC LIÊU

Là một sản phẩm du lịch kết tinh giữa năng lượng sạch, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và văn hoá truyền thống của người dân Bạc Liêu. Khu du lịch Điện Gió Hòa Bình 1 (HOA BINH 1 WIND FARM RESORT) tọa lạc ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 15km, thu hút du khách bởi sự hài hòa giữa thiên nhiên và công nghệ gió làm ra điện. Theo quy hoạch dự kiến, Khu du lịch gồm có bốn phân khu chức năng, đó là: Trang trại điện gió ngoài khơi, rừng ngập mặn, công viên cây xanh và dịch vụ du lịch.

Nổi bật giữa biển trời bao la là những tuabin gió khổng lồ, có công suất thiết kế 150MW và sản lượng điện 500 triệu kWh/năm. Điểm nhấn đặc biệt của Khu du lịch sinh thái Điện gió Hòa Bình 1 chính là tuyến cầu dẫn vượt biển dài 17km, kết nối đất liền với 26 trụ điện gió ngoài khơi. Tham quan Khu Du lịch Điện gió Hòa Bình 1, tỉnh Bạc Liêu là đến để thưởng thức “*Bản giao hưởng của gió*”, là sự hòa quyện tuyệt vời giữa thiên nhiên và công trình do bàn tay và khối óc của con người tạo ra. Đây không chỉ là niềm tự hào của người Bạc Liêu mà còn là minh chứng cho sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường của đất nước.

Để bắt đầu cho chuyến hành trình trải nghiệm, quý khách sẽ được xe điện chở đi qua rất nhiều cung đường lãng mạn khác nhau. Đầu tiên từ vị trí Cổng chào (vị trí xe điện đón các du khách) được đặt trước đường hoa giấy check-in cho chuyến hành trình trải nghiệm. Tiếp đến, đi qua con đường hoa giấy với chiều dài 500m được kết vòm toàn bộ hoa giấy ngũ sắc, tạo không gian sâu hút vô hạn đầy hoa trong gió. Tiếp nối hành trình là một chiếc Cầu tình yêu với chiều dài vô cực dài gần 4.000m (04km), với thiết kế lan can màu đỏ đun, vô cùng lãng mạn vô cùng thích hợp để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn trên biển. Bên cạnh đó, tại ngã ba cầu tình yêu, dự kiến xây dựng một tổ hợp coffee Hoa gió, du khách sẽ được thưởng thức cà phê, câu cá, và ngắm nhìn biển cả. Khi đi qua khu vực này, du khách sẽ thấy hai nhánh tua bin chạy dọc, mỗi nhánh bao gồm 13 trụ điện gió. Trụ tuabin đầu tiên cách bờ 7km, trong khi trụ tuabin cuối cùng vươn xa đến 11km theo đường bộ bằng tuyến cầu dẫn. Đặc biệt, trụ tuabin cuối cùng mang một dấu ấn riêng biệt: phía trên đỉnh tháp Turbine treo lá cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào của người Bạc Liêu về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Cũng tại vị trí Turbine gió này, trong quá trình thi công lắp dựng, Nhà đầu tư dự án điện gió, đã tổ chức lễ Thượng cờ trang nghiêm trên biển, nhằm tri ân các anh hùng dân tộc và khẳng định chủ quyền biển đảo, với niềm tự hào của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, và công nhân trong và ngoài nước.

Sau khi tham quan trang trại điện gió, du khách sẽ tiếp tục hành trình đến với rừng ngập mặn, nơi không gian xanh muốt và yên bình chào đón. Rừng ngập mặn nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ với những cây mắm, cây đước cắm rễ sâu vào lòng đất, vươn lên mạnh mẽ giữa lớp bùn mặn mòi. Đây không chỉ là tấm lá chắn vững chãi bảo vệ bờ biển khỏi sự xâm lấn của nước mặn, mà còn là một hệ sinh thái đa dạng, nơi cư trú của nhiều tôm cá.

Bên cạnh trang trại điện gió và rừng ngập mặn, Khu du lịch Điện gió Hòa Bình 1 còn dành riêng một khoảng không gian rộng lớn cho khuôn viên cây xanh, nơi mang đến cho du khách cảm giác thư thái giữa thiên nhiên. Nơi đây được thiết kế hài hòa, với nhiều loại cây cối, hoa cỏ phong phú, tạo nên một bức tranh sống động, tươi mới. Ngoài ra, điểm nhấn đặc biệt trong khuôn viên này là nông nghiệp hữu cơ, nơi trồng trọt vườn rau và chăn nuôi gia súc, gia cầm cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho nhà hàng và du khách.

Không chỉ vậy, tại Khu du lịch có rất nhiều dịch vụ du lịch hấp dẫn đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí và nghỉ dưỡng của mọi đối tượng du khách. Những tour tham quan điện gió kết hợp ngắm cảnh quan biển trời bao la. Đồng thời, du khách sẽ được trải nghiệm đi xe đạp điện, chèo thuyền trong rừng ngập mặn hay mò cua, bắt ốc ngoài bãi bồi mang đến những phút giây thư giãn, khám phá đầy thú vị. Bên cạnh đó, là nhà hàng sinh thái (Mangrove Restaurant) phục vụ các món ăn đặc sản vùng miền, chế biến từ nguồn thực phẩm sạch được nuôi trồng trong khu du lịch. Đặc biệt, khu villa cao cấp với hồ bơi ngoài trời đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ sớm ra mắt, hứa hẹn mang đến cho du khách một không gian nghỉ dưỡng sang trọng, tiện nghi giữa thiên nhiên tươi đẹp.

Đến với Khu du lịch Điện gió Hòa Bình 1, tỉnh Bạc Liêu du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những cánh đồng điện gió hùng vĩ, đắm mình trong khung cảnh yên bình của rừng ngập mặn, mà còn được trải nghiệm sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Nơi đây không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là nơi để du khách tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.

Đến với Khu du lịch sinh thái Điện gió Hòa Bình 1, tỉnh Bạc Liêu trong tương lai, quý khách sẽ có nhiều dịch vụ du lịch đặc trưng và độc đáo chỉ có riêng ở Bạc Liêu như những vần thơ:

*Bạc Liêu vùng đất ấp tình,*

*Gió làm ra điện, chúng mình bén duyên*

*Mai sau ôn chuyện chúng mình,*

*Hòa Bình Resort thăm tình duyên quê!*

**Khu du lịch Điện gió Hòa Bình 1**

**Địa chỉ: Ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu**

**Holine: 0291655552/ zalo: 0919054520**

**Facebook: [www.facebook.com/resorthoabinh1.vn](http://www.facebook.com/resorthoabinh1.vn)**

**Gmail: [resorthoabinh1@pagroup.vn](mailto:resorthoabinh1@pagroup.vn)**